

# ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๖๖



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี่ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๙๐๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๗๖๕  
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิ วิธีการจ่ายเงินเบี่ยยังชีพ และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี่ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลรายบุคคลในระบบฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี่ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลรายบุคคลของผู้มีสิทธิรับเบี่ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้มีสิทธิให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ดี สุขสมบูรณ์)  
ท้องถิ่นจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. /โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๓๗

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖ /ว ๓๓๖๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบิยยังชีพผู้สูงอายุและเบิยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๖๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการปรับปรุงข้อมูลรายบุคคลของผู้มีสิทธิรับเบิยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบิยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิ วิธีการจ่ายเงินเบิยยังชีพ และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบิยยังชีพผู้สูงอายุและเบิยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบิยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลรายบุคคลในระบบฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบิยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบิยยังชีพผู้สูงอายุและเบิยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลรายบุคคลของผู้มีสิทธิรับเบิยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบิยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้มีสิทธิให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เจริญภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ , ๔๑๓๒ โทรสาร ต่อ ๔๑๐๓

ผู้ประสานงาน นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี โทร ๐๘๓-๔๒๐๕๑๓๖

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่พ้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้อย่างทั่วถึง  
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี ๒๕๖๕

รายการปรับปรุงข้อมูลรายบุคคลของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการ  
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. เพิ่มเติมข้อมูลคำนำหน้าชื่อ
  ๒. ปรับปรุง วัน และเดือนเกิดของผู้มีสิทธิ (สำหรับผู้มีสิทธิที่ไม่มีวันและเดือนเกิด)
  ๓. เพิ่มเติมข้อมูลวันรับลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ
  ๔. เพิ่มเติมวันที่จดทะเบียนความพิการ และวันหมดอายุของบัตรคนพิการ (กรณีบัตรคนพิการตลอดชีพไม่ต้องใส่วันหมดอายุฯ)
  ๕. เพิ่มเติมรายละเอียดของการมอบอำนาจ โดยใส่ข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - สกุล เลขบัตรประชาชนประชาชน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มอบ - ผู้รับมอบอำนาจ และเบอร์ติดต่อ (ถ้ามี)
  ๖. เพิ่มเติมข้อมูลธนาคาร และแก้ไขเลขบัญชีให้ครบหลักตามธนาคารโดยไม่มีขีดและต้องเป็นตัวเลขที่ติดกัน
  ๗. ปรับปรุงชื่อบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิโดยใส่ชื่อบุคคลตามหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และไม่ต้องใส่อักษรพิเศษ
- \* ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ปรับปรุง/เพิ่มเติม ข้อมูลผู้มีสิทธิให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน